



รายงานกิจกรรมของสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเกี่ยวกับสถานศึกษาวิถีพุทธ  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองหาน (ประชาสามัคคี)  
ตามแนวทางดำเนินการ ๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒

\*\*\*\*\*

โรงเรียนบ้านหนองหาน (ประชาสามัคคี) เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ในแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามแนววิถีพุทธ ในการนี้ โรงเรียนบ้านหนองหาน (ประชาสามัคคี) ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และดำเนินการตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โดยผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีส่วนร่วม มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นรูปธรรมสามารถปฏิบัติได้ โดยบูรณาการพุทธธรรมผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามอัตลักษณ์ ๕ ด้าน ๒๙ ประการ ดังนี้

**๑.กิจกรรมโครงการคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา”**

โรงเรียนบ้านหนองหาน (ประชาสามัคคี) ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “สร้างนิสัย ใส่ใจจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาสังคม (Build habits, care, volunteer and jointly develop society)” โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็ก รู้คุณค่าของการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สาระสำคัญของโครงการคุณธรรมนี้ ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนทำให้เด็กมีพฤติกรรมไปซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงสำหรับเด็กในทศวรรษที่ ๒๑ ไม่สนใจร่วมกิจกรรมในครอบครัว หมกมุ่น และมีลักษณะแยกตัวอยู่คนเดียว รวมถึงพฤติกรรมทางสังคมด้วย ซึ่งเด็กส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และไม่ยอมเสียสละสิ่งที่ดีมีเล็กๆ น้อยๆ เพื่อส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย แรงใจ รวมถึงการแบ่งปันให้ผู้อื่น และการช่วยเหลือผู้อื่น นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหาน (ประชาสามัคคี) จึงเชิญชวนเพื่อนๆ น้องๆ มาร่วมกัน “ลดเลิกพฤติกรรมเสี่ยง สร้างงานจิตอาสา พาครอบครัวอบอุ่น หนุนชุมชนเข้มแข็ง” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืน โดยการทำความดีที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานบ้านต่างๆ กวาดบ้าน ถูบ้าน หุงข้าว ล้างจาน กรอกน้ำ ให้อาหารวัว เป็นต้น การทำความดีที่วัด เช่น นักเรียนไปทำความสะอาดห้องน้ำ ไปเก็บกวาดไปไม้ ไปร่วมงานในพิธีต่างๆ เป็นต้น การทำความดีที่โรงเรียน เช่น ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนโดยการเก็บกวาดไปไม้ เก็บขยะ ดูแลความสะอาดบริเวณต่างๆ เก็บแก้ว เก็บจาน นำมาล้างทำความสะอาด เป็นต้น

นักเรียนจิตอาสาทำความดีที่บ้าน



นักเรียนจิตอาสาทำความดีที่วัด



นักเรียนจิตอาสาทำความดีที่โรงเรียน



## ๒. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

โรงเรียนบ้านหนองหาน (ประชาสามัคคี) ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โดยการอบรมนักเรียนวันศุกร์สุดสัปดาห์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ และให้ครูสลับกันอบรมนักเรียนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของวันศุกร์ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองหาน (ประชาสามัคคี) โดยก่อนที่ครูแต่ละท่านจะเริ่มอบรมธรรมะนั้น จะมีนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนนำสวดมนต์ และนั่งสมาธิก่อน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนาตามภาระหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยแบ่งกิจกรรมนี้ออกเป็น ๒ ช่วง ช่วงที่หนึ่งเป็นการสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิ และช่วงที่สอง เป็นช่วงการอบรมนักเรียน ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนา การปลูกฝังคุณงามความดี การมีจิตสาธารณะ และความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยทางโรงเรียนได้แบ่งครูเวรอบรม มาทำหน้าที่ครูเวรอบรมศีลธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียนในแต่ละสัปดาห์



### ๓. กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรม

โรงเรียนบ้านหนองหาน (ประชาสามัคคี) ได้ดำเนินกิจกรรมครูพระสอนศีลธรรม โดยทางโรงเรียนจะนิมนต์พระอาจารย์จากวัดในเขตบริการของโรงเรียน เพื่อมาอบรมธรรมมะศึกษาและให้ความรู้ในเรื่องหลักธรรมในพระพุทธศาสนาแก่นักเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนตามนโยบาย “คุณธรรมนำความรู้” สู่สถานศึกษา และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาตามหลักของศาสนา และสามารถนำไปประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพต่อไป



#### ๔. กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (การส่งเสริมและอนุรักษ์พระพุทธศาสนา)

โรงเรียนบ้านหนองท่าน (ประชาสามัคคี) ได้ดำเนินกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยนิมนต์พระอาจารย์จากวัดต่างๆที่อยู่ในชุมชน หรือมีการนำนักเรียนไปปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาที่วัด นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา เป็นต้น โดยนักเรียนจะนำข้าวสารอาหารแห้ง ดอกไม้ ธูปเทียน มาจากที่บ้านเพื่อนำมาตักบาตรและเวียนเทียน กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีวินัย ปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ นักเรียนสามารถถ่ายทอด อนุรักษ์ประเพณี ขนบธรรมเนียมที่ดีงาม และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้



## ๕. กิจกรรมงามอย่างไทย (พัฒนาพฤติกรรมส่งเสริมจริยธรรม)

โรงเรียนบ้านหนองหาน (ประชาสามัคคี) ได้ดำเนินกิจกรรมงามอย่างไทย เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมด้วยการไหว้ จะเป็นผลให้สามารถจัดระบบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมให้ผู้พบเห็นมีความชื่นชม รักใคร่ เอ็นดูเพราะเป็นมารยาทที่งดงามตามประเพณีของคนไทย และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยนักเรียนจะมีกิจกรรมการไหว้ทักทายกันกับครูในตอนเช้าของทุกๆ วัน เพื่อให้ นักเรียนเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ทั้งนี้การที่นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการไหว้นี้ถือเป็นการปฏิบัติที่งดงามตามแบบอย่างของคนไทย ทำให้นักเรียนปฏิบัติและแสดงออกการไหว้ได้อย่างถูกต้องสวยงาม อีกทั้งนักเรียนยังเป็นคนที่สุภาพอ่อนน้อมต่อบุคคลทั่วไป ถือเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทยที่งดงามอีกด้วย



การดำเนินกิจกรรมวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านหนองห่าน (ประชาสามัคคี) ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นที่น่าพึงพอใจ เกิดความสำเร็จตามโครงการได้เป็นอย่างดี ผ่านโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ตามอัตลักษณ์วิถีพุทธ ๒๙ ประการ โดยมีผลที่เกิดขึ้น ดังนี้

#### ๑. ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

นักเรียนมีพฤติกรรมกระทำที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการสถานศึกษา สังคม ชุมชน และได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนร่วม ได้พัฒนาตนเองตามอัตลักษณ์วิถีพุทธ ๒๙ ประการ เป็นเด็กดี มีคุณธรรม ได้รับเกียรติบัตรเป็นนักเรียนแกนนำ ในการจัดทำโครงการคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

#### ๒. ผลที่เกิดขึ้นกับครู

ครูเป็นแบบอย่างที่ดีด้านจิตอาสาในการเสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวมในการร่วมพัฒนาโรงเรียน วัด ชุมชน และสถานที่ต่างๆ การอบรมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ด้านจิตอาสา ปฏิบัติกิจกรรมเป็น อย่างดีและต่อเนื่องตลอดมา เป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน และโรงเรียนใกล้เคียง ส่งผลให้คุณครูได้รับรางวัล และเป็นที่ยกย่อง ชื่นชม จากหน่วยงานต่างๆ เช่น รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รางวัลครูดีมีคุณธรรม รางวัลครูที่ปรึกษาโครงการ เป็นต้น

#### ๓. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร

ผู้บริหารได้รับความเชื่อมั่น ความศรัทธาในการบริหารจัดการพัฒนาการศึกษา ผู้บริหารเกิดความสุข ความภาคภูมิใจ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำเนินงานส่งเสริม บริหารจัดการ การจัดกิจกรรมใน ด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามอัตลักษณ์วิถีพุทธ ๒๙ ประการ และได้รับรางวัลเกียรติบัตร ครูดีไม่มี อบายมุข ครูดีมีคุณธรรม เป็นต้น

#### ๔. ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองห่าน (ประชาสามัคคี) มีผลงานและได้รับรางวัล ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ มีความสามัคคีในหมู่คณะ ทำให้ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน โครงการคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ระดับยอดเยี่ยม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔

#### ๕. ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียน

กิจกรรมสร้างนิสัย ใส่ใจจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาสังคม ทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดี ขึ้นทั้งด้านวินัยของตนเอง การเสียสละ จิตอาสา การพัฒนาครอบครัว วัด โรงเรียน ชุมชน สังคม และสถานที่ ต่างๆ ส่งผลให้ครอบครัวของนักเรียนมีบริเวณที่สะอาด ร่มรื่น มีความสามัคคี มีความร่วมมือ เสียสละในการ พัฒนาครอบครัว โรงเรียน วัด ชุมชนให้เจริญและมีความสุข กิจกรรมนี้นำมาสู่ความสุขของครอบครัว

#### ๖. ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน

เมื่อชุมชนรับทราบนโยบายการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม และเห็นถึงพฤติกรรมของ นักเรียนมีวินัยต่อตนเอง มีจิตอาสา เสียสละเพื่อนส่วนรวมทั้งในระดับครอบครัว โรงเรียน วัด ชุมชน และ สถานที่ต่างๆ ทำให้ครอบครัว ชุมชน สงบสุข สามัคคี ร่มรื่น น่าอยู่ มีกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของชุมชน มีการประกอบอาชีพที่มั่นคง เป็นชุมชนที่เจริญ สงบสุข เยวชาญ ประชาชนมีคุณภาพ เป็นแบบอย่างของชุมชนพัฒนาต่อไป



ลงชื่อ .....ผู้รายงาน  
 (นางสาวปณัฐกานต์ แกดสันเทียะ)  
 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง  
 (นางสาวสุพัตรา นามขาว)  
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองท่าน (ประชาสามัคคี)